
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ ครั้งที ่7/2562 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมอืง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================== 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน    รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                            รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ รองเลขาธิการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  8. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 9. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 12. Dr.Aung Win Tun   บัณฑิตวิทยาลัย 
 13. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 14. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม   คณะกายภาพบ าบัด 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 16. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 18. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 19. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 22. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี  ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์   
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์   
 26. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า  ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    
 28. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์   ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 29. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา 
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 30. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 31. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ        
  2. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 5. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์   โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 6. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 7. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ  คณะศิลปศาสตร์   
 8. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์ รามาธิบดี 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 10. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข  ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 545 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
 เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 545 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า 1) โครงการ High-Performance High-Payment อยู่
ระหว่างการพิจารณา 2) โครงการสวัสดิการแบบยืดหยุ่น Flexible Benefits มีการด าเนินการเพื่อจัดท าสวัสดิการแบบ
ยืดหยุ่นแล้ว โดยผู้ที่ต้องการใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นต้องเป็นผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และแจ้งความ
ประสงค์ใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น หากไม่แจ้งความประสงค์จะใช้วงเงินรักษาพยาบาลปกติตามเดิม ส าหรับข้าราชการผู้เปลีย่น
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลแบบข้าราชการบ านาญ และสวัสดิการแบบยืดหยุ่น 
 ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   เลขาธิการแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 และ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 
2562 มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งว่า ที่ประชุม ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานเป็นผู้เข้า
ประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

  - ปอมท. จะด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. รอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2562 
  - ปอมท. จะจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2562 ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2562 
  - ก าหนดประชุม ปอมท. ครั้งต่อไป วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561  

  เลขาธิการแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรตคิุณ นพ.นที รักษ์
พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา ประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภา
คณาจารย์ คนที่ 2 เป็นผู้เข้าประชุมแทน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  - ตัวแทนบัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณจะเป็นนักศึกษาจากส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี           
23 ส่วนงาน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรของชื่อส่วนงาน 

  - มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้สนับสนุน ผู้ที่ต้องการบอร์ด แผ่นป้าย 
หรือจัดตั้งซุ้มสามารถติดต่อคณะกรรมการชุดนี้ได้ 

  - วันซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็น
วันหยุด มหาวิทยาลัยจะกันไม่ให้รถที่ไม่มีสติกเกอร์ติดรถยนต์ส าหรับผ่านเข้า-ออกเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยจะจัดรถ
รับ-ส่งบริเวณถนนอุทยาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เสนอว่า มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ผู้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหยุดงานในวันดังกล่าวเพื่อช่วยลดปริมาณรถยนต์ และแก้ไขปัญหารถติด อีกทั้งยัง
เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เนื่องจากจะลดจ านวนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลง โดยเลขาธิการเสนอให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม 
พัวพันสวัสดิ์ เสนอประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 ต่อไป 
   ที่ประชุม รับทราบ 
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  1.5 พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                              เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดจัดพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธี
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา                 
28 กรกฎาคม ประจ าปีพุทธศักราข 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
                    1.6 สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
                               เลขาธิการแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม สมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตาม ข้อ 15(7) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 เนื่องจากด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 ที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดีด้วย 
 
 1.7 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 

 เลขาธิการแจ้งว่า ประธานลงนามในหนังสือต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- หนังสือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอยา่งของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ประจ าปี 2562 
- หนังสือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
- หนังสือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที 6/2562 ประชุมเมื่อ                    
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา โดย
สมาชิกขอเสนอแก้ไขดังนี้ 
   หน้า 9 บรรทัดที่ 29 เพิ่ม “จ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 25 คน จ านวนผู้ที่เดินทางกลับก่อน 3 คน
เนื่องจากติดภาระกิจการเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10 คน” หลัง
ค าว่า ข้อมูลทั่วไป 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมหลังจากมีการแก้ไขแล้ว 
 
 
 
 



 5 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลสืบเนื่องจากการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) ประจ าปี 2562  

  เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้จัดสัมมนาสภาคณาจารย์ ( retreat) เรื่อง “การเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลในยุค Disruptive Change” ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ณ รายารีสอร์ท อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี นั้น มีผลสืบเนื่อง ดังนี้  

  1) การศึกษาดูงานวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง  
    เลขาธิการแจ้งว่า วังจันทร์วัลเลย์มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ แบ่งออกเป็นโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 

สถาบันวิทยสิริเมธี โครงการปลูกป่าวังจันทร์ และพื้นที่รอการพัฒนาประมาณ 2,000 ไร่ เน้นพัฒนาอุตสาหกรรม 2 ประเภท 
คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติระบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมชีวภาพ มีระยะทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไป วังจันทร์วัลเลย์ประมาณ 
188 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการเดินทางไป-กลับประมาณ 6 ชั่วโมง จึงจะเหลือ
ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อย 

    อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า การท าวิจัยในมหาวิทยาลัยโดยปกติจะเป็นงานวิจัย
ที่ไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ต้องการทราบวิธีการหาโจทย์วิจัย และวิธีการท าวิจัยเพื่อตอบโจทย์บริษัทเอกชน 

    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า มีโอกาสได้คุยกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งมา
วิทยากรบรรยายให้คณะวิทยาศาสตร์ และดร.ไพรินทร์ แจ้งว่า ยินดีต้อนรับสมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มี
ความประสงค์เข้าศึกษาวิธีการร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม การวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชน การจัดการศึกษาในระดับปริญญา
โท หรือเทคโนโลยีใหม่ เช่น เครื่องซิงโครตรอนเครื่องใหม่ โรงงานต้นแบบที่สร้างแบตเตอรี่ให้มีความจุและมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานยิ่งขึ้น  

    อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช แจ้งว่า การติดต่อกับภาคเอกชนแบบเดิมมี 2 ระบบ คือ         
1) การก าหนดโจทย์ และหาแหล่งเงินทุน 2) การรับจ้างวิจัย (Contract research) เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการเผยแพร่
ผลงานกับภาคเอกชนควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากภาคเอกชนสามารถน าผลงานไปปรับใช้และผลิตผลงานในลักษณะ
เดียวกันได้โดยง่าย 

    เลขาธิการแจ้งว่า การศึกษาดูงานวังจันทร์วัลเลย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่อาจมีข้อจ ากัดใน
เรื่องระยะเวลาในการเดินทางซึ่งอาจท าให้จ าเป็นต้องค้างคืน รวมถึงการช่วยกันพิจารณาก าหนดหัวข้อที่ต้องเข้าการศึกษาดู
งาน ซึ่งจะต้องใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับนุนจากมหาวิทยาลัย การ เตรียมการจึงอาจจะจัดเป็นใน
รูปแบบสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) และเนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของสภาคณาจารย์ชุดนี้เหลืออีกไม่มากนัก 
ช่วงเวลาที่เหลืออยู่จึงน่าจะเป็นช่วงเตรียมการส าหรับสัมมนาสภาคณาจารย์ ในสมัยหน้า โดยขอให้สมาชิกส่งข้อเสนอแนะทาง
ฝ่ายเลขานุการเพื่อรวมรวบและเตรียมการต่อไป  

 
 2) คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการจัดการศึกษาวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนส าหรับ

บุคคลทั่วไป       
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม จะด าเนินการประชุมหลัง

จบการประชุมในครั้งนี้  
     รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายสมชาติ พนาเกษม 

ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา จึงสอบถามประเด็นการเปิดการเรียนการสอนส าหรับบุคคลทั่วไป และได้รับการชี้แจงว่า 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนใหบุ้คคลทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นเข้าเรียนแล้ว ส าหรับการเปดิการ
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เรียนการสอนให้กลุ่มผู้เรียน อายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าเรียน และเก็บหน่วยกิต เพื่อย่นเวลาในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น 
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีข้อบังคับในส่วนนี้ คาดการณ์ว่า จะมีการด าเนินการต่อไป 

 3) คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการก าหนดวันเปิด-ปดิภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล แจ้งว่า มีการประชุมในวันนี้ เวลา 12.00 น. มีสาระส าคัญ คือ     
ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย อาจารย์ 
ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย สรุปสาระส าคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1) จะมีการพิจารณาข้อมูล Inbound Outbound ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อพิจารณาว่า การเปิด-
ปิดภาคการศึกษาโดยมุ่งไปทาง Inbound Outbound มีผลต่อจ านวนนักศึกษามากน้อยเพียงใด โดยคาดการณ์ว่า ทุกงาน
การศึกษาจะมีข้อมูลดังกล่าว 
  2) จะมีการพิจารณาข้อมูลทุติยภูมิ เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ใน                   
การเปิด-ปิดภาคการศึกษาช่วงเดือนเมษายน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ แจ้งว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) มีข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่ามีที่มาจากการส ารวจมหาวิทยาลัยกลุ่มใด จึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
     รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า ข้อมูลการเปิด-ปิดภาคการศึกษาอาจขอจากกอง
วิเทศสัมพันธ์ หรือกองบริหารการศึกษา ส าหรับแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอในการเปิด-ปิดภาคการศึกษานั้น ทาง ปอมท. 
มีข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงอาจเปรียบเทียบข้อมูลว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

  4) คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุมจึงร่วมอภิปรายเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างกว้างขว้าง 

สรุปได้ดังนี้ 
    - มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบัณฑิตวิทยาลัย
จะมีระเบียบใหม่ที่ยกเลิกการใช้คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษาสามารถยื่นคะแนนการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ TOEFL และ IELTS เท่านั้น อีกทั้งจะมีการใช้ MU GRAD PLUS แทน MU GRAD TEST 
    - การคัดเลือกนักศึกษาของคณะ ICT ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ต่างชาติ  และใช้
หลักการคล้ายกับ MU-ELT ที่มีระดับ A1-A2 ถึง C1-C2 เพื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อีก
ทั้งมีการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (Exit-Exam) หรือ นักศึกษาอาจยื่นคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL และ 
IELTS แทนการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบได้ โดยตั้งข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีการทดสอบภาษาอังกฤษ 2 แบบ คือ   
MU GRAD TEST ของบัณฑิตวิทยาที่เน้นการสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ MU-ELT ของคณะ
ศิลปศาสตร์ที่เน้นการสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากร อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบชัดเจนว่า 
การทดสอบทั้งสองแบบดังกล่าวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
    -  การระบุคะแนนขั้นต่ าวิชาภาษาอังกฤษในระบบการคัดเลือกแบบ TCAS คล้ายกับการ
ก าหนดคะแนนขั้นต่ าวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่มุ่งหวัง 
โดยปัจจุบัน นักศึกษามีเนื้อหาการเรียนมากกว่าแต่ก่อน จึงอาจไม่มีเวลาศึกษาเรื่องอื่นเพิ่มเติมจากรายวิชาที่เรียน หาก
นักศึกษาเรียนครบหน่วยกิต แต่ไม่ได้รับปริญญาจริง ในสาขาวิชาชีพจะเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้ใบ
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ปริญญาเพื่อเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงอาจก่อให้เกิดค าถามด้านความเหมาะสม และวิธีการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว 
    - การเพิ่มเกณฑ์การรับเข้าอาจส่งผลให้ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในบางสาขา มหาวิทยาลัย
ควรสร้างระบบเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
    - การจัดสอบภาษาอังกฤษควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟัง และการอ่าน ส่วนละ 75 ข้อ           
จัดสอบปีละ 3 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาเลือกคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละส่วน และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากยิ่งขึ้น  
    - บัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษก่อนจบไม่ผ่าน และไม่ได้จบการศึกษาจริง 
จะต้องมีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเปิดอบรมอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถยื่นคะแนนสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษได้ 
    - นักศึกษาในบางส่วนงานเรียนหนัก และไม่ได้เรียนแค่ในเวลาเรียน จึงอาจจะไม่มีเวลาเข้า
อบรมภาษาอังกฤษ จะมีวิธีการส่งเสริมนักศึกษากลุ่มนี้อย่างไร  
    - นักศึกษาส่วนใหญ่จบมาท างานโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากต้องการนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อาจให้ศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ 
    - ทักษะภาษาอังกฤษเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2 คือ Talents เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็นสากล การแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษอาจใช้วิธีการแบบบัณฑิตศึกษาที่มีรายวิชาเพื่อเสริมทักษะนี้ 
    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า ตามที่ได้พูดคุยกับ นายสมชาติ พนาเกษม 
ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา ถึงกรณีที่มีนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษก่อนจบไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไรนั้น 
ได้รับการยืนยันว่า นักศึกษาจะไม่สามารถจบการศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาเรียนจนกว่าจะ
สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
    เลขาธิการแจ้งว่า ควรพิจารณาหลักการใดหลักการหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาในทางเดียวกัน 
ส าหรับขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจแบ่งเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 
    1) การรับเข้าศกึษา 
  2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยอาจเป็นจุดประสงคข์องคณะกรรมการชุดนี้ 
  3) การสอบก่อนจบ (Exit-Exam) ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์นี้ 
  เลขาธิการแจ้งว่า ขอให้คณะกรรมเฉพาะกิจแต่ละฝ่ายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
เนื่องจากจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2562 
   ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า การระบุสาขาความเชี่ยวชาญตอนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการนั้น ตามประกาศ ก.พ.อ. อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเสนอสาขาเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่มีสาขานั้น หรือในกรณี
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ที่มีสาขาใหญ่ แต่ไม่มีสาขาย่อย ส าหรับอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยระบุความเชี่ยวชาญในสาขาใหญ่ไปแล้วนั้น จะ
สามารถใช้ชื่อสาขานั้นได้ แตห่ากต้องการให้ระบุสาขาย่อยสามารถท าหนังสือแจ้งนักทรัพยากรบุคคลได้ 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ    
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มกีารประชุม   
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
 เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาจะจัดประชุมเพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ท่านใหม่ต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์
และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ ในวันนี้ เวลา 11.00 น. มีสาระส าคัญ คือ การคัดเลือกอาจารย์
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 ที่เดิมก าหนดให้ส่งเอกสารเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์
อาจารย์ตัวอย่างฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นั้น ในปีนี้มีจ านวนส่วนงานที่ส่งเอกสารเสนอชื่อน้อย ที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร จึงมีมติขยายเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
อาจารย์อาจารย์ตัวอย่างฯ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
   ที่ประชุม รับทราบ  
 

  4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
   อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ข่าวสภา
คณาจารย์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ Dr.Aung Win Tun ที่ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ  
  ที่ประชุม รับทราบ  
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4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
    ประธานแจ้งว่า มีการประชุมกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ในวันนี้ เวลา 12.00 น. มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    1) อาจารย์ในส่วนงานที่ถูกปลดออกเนื่องจากการคัดลอกผลงานทางวิชาการนั้นยังไม่ยื่นหลักฐานใหม่
เพิ่มเติม แต่อาจารย์ท่านดังกล่าวแจ้งว่า ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองเรียกผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว 
    2) อาจารย์ในอีกส่วนงานหนึ่งถูกเรียกพบเพื่อแก้ไขสัญญาการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการฝ่ายรับ
เรื่องร้องเรียนจะพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนส่งหนังสือแจ้งอาจารย์ท่านดังกล่าวต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 

  4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 

  4.10 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลาประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การขอเทียบกิจกรรมโครงการ Professional and personal skill development  
   เลขาธิการแจ้งวา่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระ ดังนี ้
 เนื่องจากขั้นตอนการขอเทียบกิจกรรมโครงการ ก าหนดว่า จะต้องส่งรายละเอียดกิจกรรมไปที่บัณฑิต
วิทยาลัย อย่างน้อย 15 วันก่อนจัดกิจกรรม แต่ขั้นตอนหลังจากนั้นต้องมีการผ่านกรรมการ 2 ชุด คือ กรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (ประชุม 2 เดือนครั้ง) และเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จะต้องไปผ่านกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย (ประชุม 2 เดือนครั้ง) เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า และท าให้นักศึกษาเสียโอกาสในการเทียบกิจกรรมโครงการ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการจริง เป็นรูปธรรม ทั้งนี้กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะที่มหาวิทยาลัยต้องการต่อ
นักศึกษามาก แต่มีการประชาสัมพันธ์ที่กระชั้น จึงขอเสนอให้มีกลไกการพิจารณาขอเทียบกิจกรรม ที่ทันการณ์ และเสนอปรับ
ขั้นตอนในการส่งเอกสารขอเทียบกิจกรรมโครงการ Professional and Personal Skills Development รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ แจ้งเพิ่มเติมว่า กิจกรรมโครงการนี้มีที่มาจากองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ก าหนดวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety 
Day) ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่า กิจกรรมโครงการนี้ นักศึกษาจะเข้าฟังการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ และมีกิจกรรม
แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษในช่วงบ่าย จึงสามารถใช้เทียบเคียง Soft Skills ด้านภาษาของนักศึกษาได้ โดยพิจารณาการ
เทียบเคียงกิจกรรมโครงการ Professional and Personal Skills Development พบว่า 1) หลักสูตรส่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
แล้วจากต้นสังกัด ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน 2) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาซึ่งจะมีการพิจารณา 
2 เดือน/ครั้ง โดยส่วนงานได้ส่งโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน แต่ไม่ตรงรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประชุมเป็นประจ าทุก 2 เดือน คณะกรรมการจึงมีมติจะไม่รับพิจารณาเทียบกิจกรรม Soft Skills ที่ส่ง
โครงการเข้าพิจารณาไม่ทันรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย แม้ว่าได้ด าเนินการถูกต้องตาม
กระบวนการที่ให้ส่งโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 วันแล้ว จึงควรมีกลไกหรือวิธีการเพื่อให้ด าเนินกิจกรรมก่อน และเข้า
สู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในภายหลัง  
   เลขาธิการตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
   1) กิจกรรมโครงการเป็นกิจกรรมโครงการใหม่ที่ส่งเอกสารไม่ตรงตามตารางก าหนดการส่งเอกสารจาก
ส่วนงาน/หลักสูตรเพื่อขอเทียบเคียงกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2562 
ซึ่งก าหนดส่งเอกสารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประมาณ 8 สัปดาห์  
   2) Fast Track ส าหรับกรณีเฉพาะ อาจยกเว้นกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการครั้งแรก 
    โดยเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เนื่องจากเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องก่อนน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จะรับเรื่องไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งหน้า โดยอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณา
กิจกรรมโครงการย้อนหลังได้ 
    ที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป 
  ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


